

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	4
กรอบแนวคิดในการวิจัย	5
นิยามศัพท์	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	8
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น	9
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12
การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	17
แนวทางการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลขององค์กร	31
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	38
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	41
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การเก็บรวบรวมข้อมูล	42
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	42
การสร้างเครื่องมือ	43
การวิเคราะห์ข้อมูล	44
บทที่ 4 ผลการศึกษา	45
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	45
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจ กรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน หลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	54
ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอน ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	73
สรุปผลการศึกษา	73
อภิปรายผลการศึกษา	79
บรรณานุกรม	85
ภาคผนวก	87
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม	88
ประวัติผู้เขียน	106

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1	การจำแนกปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กร	37
2	จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	41
3	จำนวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ	46
4	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าต่ำสุด สูงสุด ของอายุ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46
5	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าต่ำสุด สูงสุด ของอายุ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	47
6	จำนวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา	48
7	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด ต่ำสุดของระยะเวลาในการรับราชการของ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48
8	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด ต่ำสุดของระยะเวลาในการรับราชการของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	49
9	จำนวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50
10	จำนวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรประจำตำบลหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52
11	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็น ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านหน่วยงาน ที่มีอิทธิพล ต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
12	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านหน่วยงาน ที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55
13	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56
14	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่มีอิทธิพล ต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57
15	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็น ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคลากร ที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58
16	จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคลากร ที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59
17	จำนวน และร้อยละของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อระดับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
18 จำนวน และร้อยละของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อระดับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	62
19 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารและ การปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64
20 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารและ การปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอน ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66
21 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านความรู้ ความเข้าใจ และด้านการบริหารและ การปฏิบัติงาน ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลัง การถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69
22 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านความรู้ ความเข้าใจ และด้านการบริหารและ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหลังการ ถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70